



Kính thưa các Bác các Chú:

Cháu đại diện cho gia đình ông Nguyễn Năng Thông xin đính kèm YouTube Clips thay lời cảm tạ do gia đình cháu gửi đến tất cả các Bác các Chú đã chia buồn, an ủi cùng mẹ và gia đình cháu.

Sau đây là lời cảm tạ mà gia đình cháu đã đăng qua đài truyền hình Sài Gòn TV Dallas/Fort Worth 55.3 và đã được phát đi từ ngày 30 tháng Ba đến ngày 03 tháng Tư năm 2016.

Xin nhấn vào những links ở dưới đây:

Cảm Tạ và Tri Ân của Gia Đình Ông Giuse Nguyễn Năng Thông
[\[https://www.youtube.com/embed/nuw67XEkdUj\]](https://www.youtube.com/embed/nuw67XEkdUj)
 Appreciation and Gratitude from Joseph Thong Nang Nguyen's Family - 2016 March

Lễ Phủ Quốc Kỳ - Cố Hải Quân Trung Tá Hạm Trưởng Nguyễn Năng Thông
[\[https://www.youtube.com/embed/duIo7edZTiU\]](https://www.youtube.com/embed/duIo7edZTiU)

Thong Nang Nguyen's Military Burial Flag Ceremony on 2016/03/12
<https://www.youtube.com/embed/ELgPUQoTkTo>
<https://www.youtube.com/embed/mld5KdS33hQ>
<https://www.youtube.com/embed/-VDIuWZIIYo>

Lễ Tang - Cố Hải Quân Trung Tá Hạm Trưởng Nguyễn Năng Thông
[\[https://www.youtube.com/embed/89rpEgyvCq4\]](https://www.youtube.com/embed/89rpEgyvCq4)
 Thong Nang Nguyen's Funeral Mass on 2016/03/12

Thăm Viếng Linh Cữu Ông Giuse Nguyễn Năng Thông
[<https://www.youtube.com/embed/FPNXggicxhA>]
Viewing and Visitation at Moore Funeral Home on 2016/03/11

Thành thật cảm tạ.

Kính,
Cháu Nguyễn Năng Mỹ Trà và Gia Đình

Strasbourg, ngày Thứ Hai 11 tháng 4 năm 2016

Kính Gởi hồi âm cho Gia đình các Cháu Mỹ-Trà - Nguyễn Minh Nhật và Cháu Helen-Huong
- Keith Graham

Bản sao Kính Gởi Niên Trưởng Hải Quân Đại Tá Nguyễn Văn Thiện và Quý Vị Niên Trưởng
Đệ Nhất Thiên Xứng - Khóa 7 SQHQ Nha Trang

Bản sao Kính Gởi Niên Trưởng Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Nhựt và Quý Vị Sĩ Quan
Hải Quân ở TEXAS đã tham gia Lễ Tang

Bản sao Kính Gởi Giáo Sư Tiến Sĩ Khương Hữu Lộc , Quý Vị Thân-Hữu , Chiến Hữu

Điện-thư " Cảm Tạ Từ Gia Đình Ông NGUYỄN NĂNG THÔNG " do Gia đình Cháu Mỹ-
Trà -Nguyễn Minh Nhật gởi từ TEXAS đã đến PHÁP ngày hôm qua, lúc 9 giờ 15, sáng
Chúa-Nhật 10 tháng 4 năm 2016.

Kèm theo điện-thư có rất nhiều YouTube Clips đã được Đài Sài Gòn TV Dallas/Fort Worth
55.3 thu-thập hình-ảnh cùng với âm-thanh rất hoàn-chỉnh về Cáo Phó, Lời Cảm Tạ, Thăm
Viếng Linh Cửu, Tang Lễ , Lễ Phủ Cờ và Di Quan của cố Hải Quân Trung Tá NGUYỄN
NĂNG THÔNG , Hạm Trưởng Dương Vận Hạm Cam Ranh HQ 500.

Tang Lễ được tổ chức chu-đáo, rất tôn-kính ; thân quyến, bằng hữu , Giáo Xứ, các Hội Đoàn
của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, các Hội Đoàn Hải Quân, Hội Đoàn cựu Chiến Sĩ
Quân Lực Việt Nam Công Hòa ... đã thăm viếng, phúng điếu và tiễn-đưa Linh Cửu lúc đi-
quan ... hình-ảnh được ghi lại rất xúc-động !

Quý Vị Sĩ Quan Hải Quân ở TEXAS đã tham-gia Đám Tang , Hải Quân Trung Tá Nguyễn
Văn Nhựt Chủ-Tọa Lễ Phủ Cờ rất trang-nghiêm, kèn truy-điệu, nghi-thức Hải Quân với
Quốc-Quân-Thánh Kỳ , đã biểu hiện tinh-thần gắn bó với Vị Hạm Trưởng đã quá vãng.

Chúng tôi ở PHÁP quá xa, cũng như Quý Vị Đệ Nhất Thiên Xứng ở Úc Châu, Canada, Bắc
Mỹ , tuy không hiện-diện trong giờ phút ly-biệt , tiễn-đưa cố Niên Trưởng , Hạm Trưởng
NGUYỄN NĂNG THÔNG vào cõi Vĩnh-Hằng ; nhưng đã xem được hình-ảnh do Quý Vị Sĩ
Quan Hải Quân ở TEXAS đã dành cho Vị Niên Trưởng đã khuất , qua nghi-thức Hải Quân
; nói lên nghĩa-cử rất cao-quý.

Nhất là Quốc-Kỳ trong buổi Lễ Phủ Cờ đã được Vị Chủ Tọa, Hải Quân Trung Tá Nguyễn
Văn Nhựt , trao lại cho Bà Quả Phụ cố Hải Quân Trung Tá Hạm Trưởng NGUYỄN NĂNG
THÔNG.



Chúng tôi rất kính-phục nghĩa-cử cao-quý của Quý Vị Sĩ Quan Hải Quân đã nhiệt-tình tham-gia Lễ Phủ Cờ Vinh-Danh cho Vị Niên Trưởng đã quá -vãng !

Cuối thư, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Gia đình các Cháu Mỹ Trà - Nguyễn Minh Nhật và Cháu Helen-Huong - Keith Graham đã phổ biến hình ảnh về Đám Tang của Thân-Phụ ; và kính xin chuyển lời chúc sức khỏe đến Thân-Mẫu cùng lời thăm hỏi đến toàn Gia đình Anh Chị Em của các Cháu.

Kính chúc Quý Vị Sĩ Quan Hải Quân ở TEXAS , LOUISIANA , FLORIDA , trước hết là Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Nhựt, cùng Quý quyền an khang.

Kính chúc Giáo Sư Tiến Sĩ Khương Hữu Lộc cùng Quý Vị Thân Hữu, Chiến Hữu trên danh sách điện thư và toàn Gia quyền mọi an lành.

Và xin kính chúc Niên Trưởng Nguyễn Văn Thiện cùng Quý Niên Trưởng Đệ Nhất Thiên Xứng sức khỏe và Quý quyền an khang.

Kính thư,
 Nguyễn Văn Quang
 SVSQ HQ Nha Trang, Khóa 7 Đệ Nhất Thiên Xứng
 Strasbourg, Pháp
 dubreuil.rene@yahoo.fr
 April 11, 2016 at 8:06 AM

Đức khiêm tốn của HT Nguyễn Năng Thông (K7-HQ.VNCH)

Ngày 15 tháng 9 năm 2010 -- Bài viết của Hạm Phó Hà Xuân Thụ Khóa 16, SQ HQ Nha Trang, viết về :

Đức khiêm tốn của HT Nguyễn Năng Thông (K7-HQ.VNCH)

Xin xem ở Trang Lưu-Niệm Khóa 7 (đầu trang 5).

Ghi chú : số trang của Lưu-Niệm Khóa 7, nằm ở cuối mỗi trang.

<http://khoa7-hqvnch.centerblog.net/>

Publié le 20/02/2014 à 15:33 par khoa7-hqvnch Tags : [centerblog](#) [image](#) [2010](#)

(Xin xem tiếp các trang 2, 3 và 4 sau đây)





Landing Ship Tank Cam Ranh HQ 500

Đức khiêm tốn của Hạm Trưởng Nguyễn Năng Thông (K7-HQ.VNCH)

Năm 1973 tôi, Hà Xuân Thụ được chuyển về làm Hạm Phó HQ 500 và liền sau đó Trung Tá Nguyễn Năng Thông cũng được bổ nhiệm làm Hạm Trưởng.

Hạm trưởng Thông rất hiền, khả ái và rất thương yêu các lính tráng dưới quyền. Ông rất rộng rãi thường cho lính nghỉ phép 2 tuần hoặc nhiều hơn, thay vì chỉ 1 tuần lễ như các hạm trưởng rất kẹo khác. Do đó thủy thủ đoàn yêu mến HT Thông hết cỡ.

Trong chuyến công tác tiếp vận cho Cam Ranh. HT Thông và tôi mặc tiểu lễ đi gặp đại tá chỉ huy trưởng Tiếp Liệu Quân Đoàn 2. Khi gặp HT Thông nói:

- Kính thưa Đại Tá tôi, Tr Tá NN Thông và Hạm Phó HX Thụ lên đây trình diện Đại tá Chỉ Huy Trưởng. Dương Vận Hạm HQ500 chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ cho Đại Tá và Quân Đoàn 2.

Vị đại tá Bộ Binh cực kỳ xúc động vì chẳng những HQ 500 công tác tiếp tế cho quân khu của ông mà cả hai HT lẫn HP đều trình trọng mặc tiểu lễ lên trình diện. Ông cười thoải mái khi thấy chúng tôi lễ phép như vậy và hỏi quý vị có cần gì không?

- Dạ thưa Đại Tá chiến hạm chúng tôi thủy thủ đoàn rất đông nên rất cần phương tiện di chuyển để có thể đi chợ mua thức ăn.

-Ồ không sao tôi sẽ biệt phái một jeep và một cam nhông trong suốt thời gian quý vị ở đây. Và kỳ sau khỏi cần gặp tôi nữa cứ gửi công điện tôi sẽ cho xe biệt phái.

Cách hành xử khiêm tốn và lão luyện như Hạm Trưởng Nguyễn Năng Thông đem lại lợi ích cực kỳ lớn lao và sung sướng cho toàn thể Dương Vận Hạm HQ.500 để đi đâu cũng được, làng Cam Ranh, cây số 9 hoặc Ba Ngòi Đá Bạc, Nha Trang v.v...

Các chiến hạm khác có được sung sướng và tiện nghi như HQ500 không? tất cả tùy thuộc ở mức độ kiêu ngạo “Dưới trời là ta” của những vị Hạm Trưởng đó. Sự kiêu ngạo không biết kính trên nhường dưới để rồi nguyên thủy thủ đoàn của những chiến hạm đó nằm bó rọ trong tàu để cùng nhau khóc tiếng Nga vì ai từng ở Cam Ranh tất biết làm sao ta có thể đi đây đi đó hoặc ghé thăm các vũ trường để anh là lính đa tình cho được.

Bài học này dạy tôi lúc nào cũng nên khiêm tốn để xây dựng những tình bằng hữu tốt đẹp vì chúng ta cùng trong chiến tuyến Quân Lực VNCH và không bao giờ nên kiêu ngạo để tạo ra những thù ghét riêng tư chẳng đáng.

Hà Xuân Thụ
k16-HQ.VNCH
15 Sep 2010

